



บันทึกข้อความ

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
เลขที่รับ 434
วันที่ 23 ก.พ. 64
เวลา 9.00 น.

ส่วนราชการ วิทยาลัยการอาชีพหนองแค ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ที่ /๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุญาตประกาศการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ปีการศึกษา ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ได้จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ และนำไปสู่การปรับปรุง พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง นั้น

ในการนี้ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ได้จัดทำมาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ปีการศึกษา ๒๕๖๓ และคณะกรรมการวิทยาลัยได้ลงมติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขออนุญาตให้วิทยาลัยประกาศการให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายอานนท์ คนขำ)

เจ้าหน้าที่งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

(นางลัดดาวัลย์ พิบูลชัยสิทธิ์)

หัวหน้างานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

ความเห็นรองผู้อำนวยการ

เรียน ผู้อำนวยการ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต

(นางสาวสินตรา ตรีนุสนธิ์)

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

ความเห็นผู้อำนวยการ

นายวีระชาติ กุลสิทธิ์

รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานีแม่ฮ่องสอน
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค



ประกาศวิทยาลัยการอาชีพหนองแค
เรื่อง การให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค

ตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา โดยการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศกำหนดพร้อมทั้งจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ จัดให้มีการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จึงได้จัดทำ “มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพหนองแค ปีการศึกษา ๒๕๖๓” เพื่อใช้ดำเนินการด้านการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ๒๕ ประเด็น สอดคล้องตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ อันจะก่อให้เกิดคุณภาพภายในสถานศึกษาและได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เกิดผลดีต่อผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดังนี้

ด้านที่ ๑ ด้านผู้เรียนและผู้สำเร็จการศึกษา

ประเด็นที่ ๑.๑ การดูแลผู้เรียน

ประเด็นที่ ๑.๒ ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ประเด็นที่ ๑.๓ ผู้เรียนมีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ

ประเด็นที่ ๑.๔ ผลงานของผู้เรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์หรืองานวิจัย

ประเด็นที่ ๑.๕ ผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพ

ประเด็นที่ ๑.๖ ผลการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ

ประเด็นที่ ๑.๗ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V- NET)

ประเด็นที่ ๑.๘ การมีงานทำและศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา

ด้านที่ ๒ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน

ประเด็นที่ ๒.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

ประเด็นย่อยที่ ๒.๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะอย่างเป็นระบบ

ประเด็นย่อยที่ ๒.๑.๒ ร้อยละของสาขาวิชา หรือสาขางานที่มีการพัฒนาหลักสูตร

ฐานสมรรถนะ หรือปรับปรุงรายวิชา ปรับปรุงรายวิชาเดิม

หรือกำหนดรายวิชาเพิ่มเติม

ประเด็นที่ ๒.๒ การจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ประเด็นย่อยที่ ๒.๒.๑ ระดับคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ประเด็นย่อยที่ ๒.๒.๒ ร้อยละของครูที่จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ

ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ด้านที่ ๓ ครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นที่ ๓.๑ ครูผู้สอน

ประเด็นย่อยที่ ๓.๑.๑ การจัดการเรียนการสอน

ประเด็นย่อยที่ ๓.๑.๒ การบริหารจัดการชั้นเรียน

ประเด็นย่อยที่ ๓.๑.๓ การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ

ประเด็นที่ ๓.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา

ประเด็นย่อยที่ ๓.๒.๑ การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม

ประเด็นย่อยที่ ๓.๒.๒ การบริหารจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
จัดการสถานศึกษา

ด้านที่ ๔ การมีส่วนร่วมในการจัดการอาชีวศึกษา

ประเด็นที่ ๔.๑ การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ประเด็นที่ ๔.๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน

ประเด็นที่ ๔.๓ การบริการชุมชน และจิตอาสา

ด้านที่ ๕ ปัจจัยพื้นฐาน

ประเด็นที่ ๕.๑ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการหรือโรงฝึกงาน หรืองานพาร์ม

ประเด็นที่ ๕.๒ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ประเด็นที่ ๕.๓ แหล่งเรียนรู้และศูนย์วิทยบริการ

ประเด็นที่ ๕.๔ ระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการใช้งานสารสนเทศภายในสถานศึกษา

ประเด็นที่ ๕.๕ การเข้าถึงระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน

วิทยาลัยการอาชีพหนองแค จึงได้ออกประกาศให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพ
หนองแค เพื่อใช้เป็นหลักในการส่งเสริม กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาภายในสถานศึกษา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายวีระชาติ กุศลสิทธิ์)

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองแค